

VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Ngày 7 tháng 6 năm 2001, tại Hà Nội, Viện Khoa học Thống kê - TCTK đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng ba do Nhà nước tặng.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đại diện Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Tổng cục Thống kê, lãnh đạo một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố; đại diện Khoa Thống kê trường ĐHKQTĐ Hà Nội, trường Cán bộ Thống kê Trung ương Bắc Ninh, đại diện một số cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê và Viện Khoa học Thống kê cùng đông đủ cán bộ đã và đang công tác tại Viện Khoa học Thống kê.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sỹ Tăng Văn Khiên, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đã tóm lược quá trình 25 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thống kê.

Hai mươi lăm năm qua, với sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chức Viện Khoa học Thống kê lại được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng

sự giúp đỡ phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, Viện Khoa học Thống kê có bước phát triển về nhiều mặt: Nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và quản lý đào tạo, cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển ngành Thống kê nước ta.

Với những kết quả đạt được trong 25 năm qua và nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện, Nhà nước đã trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho Viện Khoa học Thống kê; Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Tiến sỹ Tăng Văn Khiên, Viện trưởng và Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tường, Phó Viện trưởng; Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tặng Huy chương "Vì sự nghiệp khoa học công nghệ" cho 16 cán bộ của Viện và của Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Lê Mạnh Hùng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã biểu dương thành tích của Viện Khoa học Thống kê trong 25 năm qua và gợi ý một số vấn đề cần đẩy mạnh trong hoạt động của Viện những năm tới nhằm góp phần xây dựng ngành thống kê nước ta không ngừng phát triển để tiến kịp trình độ của các nước trong khu vực và thế giới.